

Số: /BC-UBND

Ia Kha, ngày tháng 10 năm 2022

## **BÁO CÁO**

### **Tình hình thực hiện nhiệm vụ Kinh tế - văn hóa xã hội - an ninh quốc phòng năm 2022 và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2023**

#### **PHẦN A: VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2022**

##### **I. Công tác chỉ đạo điều hành của UBND thị trấn, Chủ tịch UBND thị trấn.**

- Đã kịp thời chỉ đạo các ban ngành, đơn vị TDP, thôn, làng và nhân dân thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh, UBND huyện, các phòng ban chuyên môn của huyện, Đảng ủy, Thường trực HĐND thị trấn về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; xây dựng kế hoạch, phương án ứng phó với mọi tình huống; không chủ quan, bị động, bất ngờ. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, góp phần thực hiện tốt các giải pháp phát triển kinh tế-xã hội và phòng, chống dịch Covid-19, dịch sốt xuất huyết;

- Đôn đốc triển khai các nhiệm vụ kế hoạch năm 2022 ngay từ đầu năm, tổ chức thực hiện có hiệu quả các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, vừa phòng, chống dịch hiệu quả.

- Chuẩn bị tốt mọi điều kiện để tổ chức thành công bầu chức danh thôn trưởng, tổ trưởng TDP và Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

- Thường xuyên kiểm tra và giải quyết các vướng mắc ở TDP, thôn, làng. Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, nhất là các đợt mưa bão. Chỉ đạo sản xuất nông nghiệp đảm bảo đạt và vượt kế hoạch đề. Thường xuyên kiểm tra, chỉ đạo trong công tác quản lý hoạt động khai thác tài nguyên bảo vệ môi trường, quản lý quy hoạch, quản lý xây dựng, đo đạc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân, Chỉ đạo tập trung thu ngân sách, xử lý các khoản nợ thuế và triển khai xây dựng các công trình đường giao thông trên địa bàn được các cấp đầu tư.

- Tập trung triển khai thực hiện chu đáo kế hoạch phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022; cấp phát kịp thời kinh phí hỗ trợ Tết đến tận tay các đối tượng thụ hưởng; điều tra, rà soát hộ đói trong dịp Tết và đói giáp hạt, không để nhân dân thiếu đói; tuyên truyền nâng cao tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế; thường xuyên kiểm tra, chỉ đạo thực hiện công tác giảm nghèo trên địa bàn, đặc

biệt là giảm nghèo cho đối tượng chính sách và người đồng bào dân tộc thiểu số; tăng cường công tác phòng, chống đuối nước ở trẻ em.

- Chỉ đạo các trường học thuộc quản lý của địa phương tổ chức tổng kết năm học 2021-2022, bàn giao học sinh về địa phương quản lý và phân công cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trực bảo vệ cơ sở vật chất trong dịp hè; hoàn thành xét tốt nghiệp bậc tiểu học, THCS và phối hợp một số mặt hoạt động trong tổ chức thi tốt nghiệp THPT.

- Chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước.

- Tăng cường các biện pháp giám sát dịch bệnh, triển khai có hiệu quả các giải pháp phòng, chống bệnh như Bạch hầu, sốt xuất huyết; chân tay miệng và đặc biệt là dịch bệnh Covid-19, chỉ đạo thực hiện tốt các Chương trình y tế quốc gia.

- Tăng cường công tác quản lý các hoạt động tôn giáo trên địa bàn, hướng dẫn cơ sở tôn giáo (Tịnh xá Ngọc Lai) tổ chức Lễ Phật Đản năm 2022 an toàn, theo đúng quy định.

- Triển khai các đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm; chỉ đạo các lực lượng vũ trang triển khai thực hiện các biện pháp đảm bảo tình hình an ninh chính trị-TTATXH trên địa bàn; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, đảm bảo an toàn giao thông, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ; vi phạm trong công tác phòng chống dịch, chỉ đạo tổ chức tốt đợt giao quân năm 2022 theo số lượng, chất lượng chỉ tiêu cấp trên giao, chỉ đạo duy trì tốt công tác tiếp công dân, tập trung xử lý, giải quyết dứt điểm các đơn thư, không để đơn thư tồn đọng, vượt cấp.

## **II- Về tình hình kinh tế-xã hội, An ninh-quốc phòng năm 2022**

**1.Về lĩnh vực kinh tế:** Tổng thu nhập trên địa bàn trong năm ước đạt 536.563.000.000 đ, tổng thu nhập bình quân đầu người đạt: 46,5 triệu đồng/người/năm.

### **1.1 Về sản xuất nông nghiệp:**

Thực hiện mục tiêu kép với phương châm vừa chống dịch, vừa đẩy mạnh sản xuất phát triển kinh tế, ngay từ những tháng đầu năm, UBND thị trấn đã chỉ đạo nhân dân vẫn tập trung sản xuất, chủ động tưới nước cho cây trồng, không có tình trạng thiếu nước tưới trong mùa khô. Tổng diện tích gieo trồng cây ngắn ngày, cây công nghiệp dài ngày đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch của huyện cũng như HĐND thị trấn giao. Tổng diện tích Lúa đông xuân niên vụ 2021-2022 và Lúa nước vụ mùa là 72 ha, năng suất đạt 53 tạ/ha, sản lượng đạt 3.816 tấn, diện tích các loại cây ngắn ngày khác cũng cơ bản đạt diện tích theo chỉ tiêu giao.

Trong năm đã thành lập và ra mắt 02 tổ hợp tác trồng Chanh leo tại TDP 6 và Thôn 1.

**1.2 Công tác chăn nuôi -Thú y:** Tình hình chăn nuôi cơ bản ổn định; hoàn thành công tác vệ sinh, khử trùng tiêu độc môi trường chăn nuôi, đã nhận và cấp phát cho các hộ chăn nuôi 49 lít hóa chất khử trùng chuồng trại, 450 liều vắc-xin phòng bệnh lở mồm long móng cho đàn gia súc.

Trong năm, không có dịch bệnh gì xảy ra trên địa bàn, tại lò giết mổ gia súc tập trung vẫn hoạt động bình thường. UBND thị trấn đã chỉ đạo cán bộ Thú y thường xuyên kiểm tra đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn để kịp thời phát hiện xử lý dịch bệnh.

Đàn gia súc, gia cầm vẫn duy trì được tổng số đàn Bò: 550 con, đàn Heo 5.500 con, đàn gia cầm: 26.500 con, đàn Ong: 790 đàn, đàn Dê: 140 con.

Diện tích ao hồ nuôi trồng thủy sản: 3.5 ha

### **1.3 Công tác xây dựng cơ bản - tiểu thủ công nghiệp - dịch vụ - thương mại:**

Địa phương đã phối hợp các phòng ban chuyên môn của huyện thực hiện những nhiệm vụ liên quan đến địa phương như: với Phòng kinh tế hạ tầng Ia Grai kiểm tra công tác xây dựng trên địa bàn. Nhìn chung các hộ dân đều chấp hành tốt việc xin cấp phép xây dựng, tổng số hộ xin cấp phép xây dựng nhà ở tư nhân trên địa bàn trong năm là: 24 hộ; phối hợp với các đơn vị tư vấn lập quy hoạch chi tiết khu tiểu thủ công nghiệp; phối hợp với hội đồng đền bù giải quyết vướng mắc thi công đường Trần Phú, phối hợp với BQL điện miền trung tháo gỡ vướng mắc thi công đường dây 22 v.

Trong năm 2022 trên địa bàn thị trấn tiếp tục thực hiện theo chương trình kiên cố hóa hạ tầng và kênh mương theo Nghị quyết 280 của Tỉnh, đã làm được 2,8 Km đường bê tông ở một số đoạn đường tại địa bàn (TDP1, TDP 2, thôn thặng trạch 2, thôn thặng trạch 1, thôn 2) với tổng kinh phí 2.360.248.000 đ, trong đó kinh phí Nhân Dân đóng góp là: 825.248.000 đ.

Công tác dịch vụ - thương mại trên địa bàn thị trấn trong năm nhìn chung ổn định, đã chỉ đạo các ban ngành chuyên môn tuyên truyền, hướng dẫn các hộ kinh doanh ký cam kết không được để găm hàng, tăng giá trực lợi. Các sản phẩm bán lẻ chủ yếu như: Hàng gia dụng, nông sản, xăng dầu, phân bón, thuốc trừ sâu,.. hàng hóa trên thị trường phong phú, đa dạng, cung ứng kịp thời cho nhu cầu tiêu dùng và sản xuất của Nhân Dân, Giá cả phê trên thị trường đã bắt đầu tăng lên trong đầu quý III/2022.

**1.4 Về Tài chính - tín dụng:** Tổng thu ngân sách Nhà nước ước thực hiện 13.981.000.000 đạt 154 % kế hoạch, trong đó: Ngân sách thị trấn được hưởng 8.084.600.000 đ, đạt 108 % KH.

Tổng chi ngân sách là 7.647.500.000 đ đạt 101 % KH, trong đó: Chi đầu tư phát triển (kiên cố hóa hạ tầng kênh mương): 1.535.000.000 đồng, đạt 100 % kế hoạch.

Về tín dụng: Tổng số thành viên của quỹ đến nay là: 970 thành viên

Tổng nguồn vốn hoạt động: 37.284.650.000 đ

Huy động tiền gửi: 33.925.126.000 đ

Vốn điều lệ: 1.657.085.500 đ

Dư nợ cho vay: 31.985.781.000 đ

Tổng cộng lại: 292.534.000 đ

Hoạt động của quỹ trong năm an toàn.

### **1.5 Về công tác Địa chính - tài nguyên môi trường:**

Nhìn chung công tác quản lý đất đai, quy hoạch sử dụng đất được quan tâm sát sao. Trong năm 2022, UBND thị trấn đã tiếp nhận và giải quyết 68 hồ sơ xác minh cấp giấy chứng nhận, 39 bộ hồ sơ điều chỉnh biên động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp giấy chứng nhận; tiếp nhận và giải quyết 94 hồ sơ giấy tờ có liên quan cho người dân (*Giấy đề nghị kiêm phương án vay vốn, xác nhận chỗ ở hợp pháp, tài sản gắn liền với đất, xác nhận diện tích đất không có tranh chấp...*)

Công tác kiểm tra vệ sinh môi trường trên địa bàn được quan tâm chỉ đạo. UBND thị trấn đã chỉ đạo ngành chuyên môn tăng cường kiểm tra việc chăn nuôi trong khu dân cư, vấn đề xả nước thải sinh hoạt tại một số hộ dân, kiểm tra công tác xây dựng, lĩnh vực khoán sản trên địa bàn. Đã tiến hành lập biên bản và nhắc nhở đối với các hộ vi phạm, chỉ đạo các tổ dân phố thường xuyên phối hợp với Đội quản lý đô thị huyện ký hợp đồng thu gom rác thải trên địa bàn, tuyên truyền Nhân dân tập kết rác đúng nơi quy định, không để xảy ra tình trạng rác thải tràn lan, gây ô nhiễm môi trường trong khu dân cư.

Từ đầu năm đến nay, chính quyền địa phương đã phối hợp với các cơ quan chức năng của huyện lập biên bản thẩm định, kê biên, phát mãi tài sản đối với 13 trường hợp thế chấp tài sản vay vốn ngân hàng đến hạn không đủ khả năng thanh toán khoản vay, 01 trường hợp phải cưỡng chế để bàn giao tài sản cho người mua; phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện kiểm tra, xác minh, giải quyết các đơn kiến nghị của công dân, làm hồ sơ cấp GCNQSD đất tại khu quy hoạch khu dân cư tại TDP 7 cho 02 hộ bà Nguyễn Thị Hoàng và ông Nguyễn Hiền.

## **2. Về Văn hóa - Xã hội - Y tế - Dân số - KHHGD**

### **2.1. Văn hóa- Xã hội- Giáo dục**

UBND thị trấn đã xây dựng kế hoạch chào mừng các ngày lễ lớn, ngày kỷ niệm của đất nước, của tỉnh bằng những hoạt động thiết thực, ý nghĩa, chỉ đạo ngành chuyên môn cất treo băng rôn tuyên truyền Mừng Đảng mừng xuân Nhâm Dần năm 2022, chào mừng 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng tỉnh Gia Lai, Kỷ niệm 47 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước và ngày Quốc tế lao động, Chào mừng kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ngày Thương binh liệt sĩ 27/7, 77 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 02/9, ngày Pháp luật Việt nam “Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ gắn liền với kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19 và phát triển kinh tế xã hội”, tuyên truyền khám tuyến nghĩa vụ quân sự năm 2022; Tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và Bưu chính công ích cho tổ chức, công dân trên địa bàn nắm bắt được và đăng ký thực hiện giao dịch hồ sơ dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích; tuyên truyền về công tác

phòng ngừa hậu quả tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, tuyên truyền về bầu cử thôn trưởng, tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2022-2025 theo chỉ thị 05 của Tỉnh ủy.

Địa phương đã tổ chức Đại hội thể dục thể thao thị trấn Ia Kha lần thứ VII thành công tốt đẹp, đồng thời thành lập đoàn tham gia Đại hội thể dục thể thao huyện Ia Grai lần thứ VII với 44 vận động viên ở 08 môn thi đấu, kết quả thi đấu 02 giải nhất, 01 giải nhì và 03 giải ba.

Với Chủ trương “Mọi người, mọi nhà đều được vui xuân đón Tết, đón Xuân”, bảo đảm an sinh xã hội, nhất là các gia đình chính sách, ngay từ trước Tết, đã cấp 705 kg gạo cứu đói cho 12 hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với 47 nhân khẩu trong dịp tết Nguyên đán năm 2022, tổ chức tọa đàm Ngày thương binh liệt sỹ 27/7, tổ chức thăm hỏi, động viên và cấp phát các phần quà từ các nguồn quỹ khác nhau cho người dân trên địa bàn, cụ thể:

Quà của Mặt trận các cấp gồm 58 suất, trong đó: của Ban cứu trợ tỉnh là 10 suất x 1000.000 đ = 10.000.000 đ.

Của Mặt trận tổ quốc huyện: 33 suất x 300.000đ = 9.900.000 đ

Của Mặt trận thị trấn: 20 suất x 200.000 đ = 4000.000 đ

Quà từ Tịnh xã Ngọc Lai: 60 suất x 350.000đ (quà gồm: Gạo, mắm muối, Mỳ tôm)

Quà của Đạm Phú Mỹ: 100 suất x 500.000 đ = 50.000.000đ

Đối với các đối tượng Người có công gồm các phần quà được cấp phát như sau:

Quà của Ban quản lý Quỹ Đền ơn đáp nghĩa thị trấn nhân dịp tết Nguyên đán: 120 suất x 200.000 đ = 24.000.000đ

Quà của Ban quản lý Quỹ Đền ơn đáp nghĩa thị trấn nhân dịp 27/7: 120 suất x 200.000 đ = 24.000.000đ

Quà của tỉnh: 05 suất x 1000.000 đ = 5000.000 đ

Lập kế hoạch giảm nghèo năm 2022 là 1,46% (tương đương 46 hộ nghèo), đã tổ chức rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022, kết quả qua điều tra hiện trên địa bàn thị trấn có 244 hộ nghèo, chiếm 7,77 % 156 hộ cận nghèo, chiếm 4,7 %; bình xét gia đình văn hóa năm 2022, kết quả có 21 hộ đạt mới, đưa tổng số lên 2.727 hộ /3.142 hộ đạt gia đình văn hóa, đạt 86,8 %.

Lập 07 hồ sơ đề nghị hưởng chế độ người cao tuổi, 09 hồ sơ đề nghị chế độ mai táng phí cho người có công: 07 hồ sơ chế độ mai táng phí cho đối tượng xã hội; 02 hồ sơ xác định mức độ khuyết tật, 36 hồ sơ bảo hiểm y tế cho đối tượng Dân tộc thiểu số thuộc vùng đặc biệt khó khăn.

Địa phương đã phối hợp với Tịnh Xã Ngọc Lai tặng 300 suất quà cho hộ nghèo và học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường THCS Hùng Vương, trị giá 350.000 đ/xuất.

**VỀ công tác giáo dục:** Các đơn vị trường học trên địa bàn đã thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2021-2022 gắn với các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

Kết quả học tập năm 2021-2022 tại các trường học trên địa bàn như sau:

**\*Trường Huỳnh Thúc Kháng:** Tổng số học sinh đầu năm học là 1.297 học sinh, cuối năm: 1.210 học sinh, duy trì sỹ số đạt 93,29%. Học sinh giỏi: 238 em, đạt 19,67 %, học sinh khá: 419 em, đạt 34,63 %, học sinh trung bình: 409 em, chiếm 33,8 %, học sinh yếu: 140 em, chiếm 11,57 %, học sinh kém: 4 em, chiếm 0,33 %. 08 em đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh.

**\* Trường Mầm non 17/3:** Tổng số là 755 cháu, duy trì sỹ số học sinh đạt: 100%. Kết quả học tập như sau: Bé chăm ngoan xuất sắc: 164 cháu, Bé chăm ngoan tiên tiến: 233 cháu, Bé chăm ngoan: 167 cháu. Hoàn thành: 191 cháu.

**\*Trường Tiểu học Nguyễn Huệ:** Tổng số học sinh: 650, tỉ lệ duy trì sỹ số đạt: 100%, Kết quả học tập như sau: Hoàn thành: 645 em đạt: 99,2 %, Chưa hoàn thành: 5 em chiếm tỉ lệ 0,8%.

**\*Trường Tiểu học Kim Đồng:** Tổng số học sinh 765 em, duy trì sỹ số đạt 100 %, kết quả học tập như sau: học sinh hoàn thành: 761 em, đạt 99,5%, học sinh chưa hoàn thành: 4 em, chiếm 0,5 %.

**\*Trường THCS Hùng Vương:** Tổng số học sinh 1.031 em, duy trì sỹ số đạt 99% kết quả học tập như sau: Giỏi: 237 đạt 22,9%, Khá: 443 đạt 42,9 % Trung bình: 344 đạt 33,3 %, Yếu: 06 chiếm 0,5%, Kém : 1 chiếm 0,01%.

Học sinh giỏi cấp tỉnh 09 em, học sinh giỏi cấp huyện 68 em.

Đã tổ chức tiếp nhận học sinh về nghỉ hè tại địa phương, đồng thời thành lập Ban chỉ đạo hoạt động hè và tổ chức các hoạt động hè với nhiều trò chơi vui tươi, bổ ích cho các cháu thiếu niên, nhi đồng; Hội khuyến học thị trấn Tổ chức Hội nghị tuyên dương, khen thưởng 46 em học sinh đã đạt danh hiệu trong kỳ thi học sinh giỏi các cấp năm học 2021- 2022.

Bước sang năm học 2022-2023, các trường học đã chuẩn bị tốt mọi điều kiện để bước vào năm học mới.tổng số học sinh đầu năm học mới của các trường như sau:

-Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng: 1.344 học sinh, với 28 lớp, 65 giáo viên, công nhân viên.

- Trường THCS Hùng Vương: 1.016 học sinh, với 22 lớp, 44 giáo viên công nhân viên

- Trường Tiểu học Kim Đồng: 744 học sinh, với 21 lớp, 33 giáo viên, công nhân viên

- Trường Tiểu học Nguyễn Huệ: 625 học sinh, với 19 lớp, 31 giáo viên, công nhân viên

- Trường Mầm non 17/3: 422 cháu, với 13 lớp, 21 giáo viên, công nhân viên

- Trường Mầm non tư thục Họa My: 57 cháu, 04 lớp, 07 giáo viên, công nhân viên

- Trường mầm non tư thục Hoa Sen: 297 cháu, với 09 lớp, 18 giáo viên, công nhân viên.

## **2.2 Công tác y tế, dân số, KHH gia đình:**

Tổ chức tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin cho trẻ em dưới 1 tuổi là 169/185 cháu, đạt tỷ lệ 91,4 %; tiêm uốn ván cho phụ nữ có thai: 135/185 chị, đạt: 73 %.

Tổ chức giao ban cộng tác viên theo định kỳ, tổng số trẻ em sinh ra trong năm là: 135 trẻ; Số cặp vợ chồng sử dụng các biện pháp tránh thai là: 1.633, trong đó: đặt vòng: 339 TH, cây: 31 TH, tiêm thuốc: 62 TH, Uống thuốc: 408 TH, Bao cao su: 196 TH, biện pháp khác: 721 TH.

Công tác dinh dưỡng, tỷ lệ trẻ duy dinh dưỡng cân nặng: 8,8 % (104 trẻ), suy dinh dưỡng chiều cao: 8,9 % (106 trẻ)

Công tác phòng chống dịch bệnh luôn được quan tâm chỉ đạo, đặc biệt là dịch bệnh Covid-19. UBND thị trấn, BCĐ phòng chống dịch bệnh thị trấn luôn giám sát, theo dõi, kiểm tra tình hình dịch bệnh, duy trì Tổ phản ứng nhanh của thị trấn và các Đội phản ứng nhanh phòng chống dịch bệnh Covid-19 ở các tổ dân phố, thôn, làng để thực hiện kịp thời các nhiệm vụ về phòng chống dịch, theo dõi, kiểm tra và vận động người dân khai báo y tế theo quy định và thực hiện tiêm chủng đủ liều vắc xin phòng chống Covid-19; phòng chống dịch sốt xuất huyết.

Tổng số ca sốt xuất huyết trên địa bàn tính đến ngày 22/10/2022 là 188 ca, đã khỏi: 188 ca, đã tiến hành làm vệ sinh môi trường tại 13/13 tổ dân phố, thôn làng 03 lần, phun hóa chất khử trùng tại 15 ổ dịch bệnh.

Tổng số công dân khai báo y tế: 4.328 người, số ca dương tính trên địa bàn tính từ ngày 09/02 đến ngày 22/10/2022 là 1.284 ca, số ca đã điều trị tại bệnh viện: 31 ca, số ca điều trị tại nhà: 1.253 ca ( đã khỏi).

Tình hình tiêm chủng vắc xin Covid-19 trên địa bàn: Tổng số người trên 18 tuổi tiêm mũi 1: 9.475, mũi 2: 8.643, mũi 3: 8.327, mũi 4: 4521.

Tổng số người từ 12 đến 17 tuổi tiêm mũi 1: 1.289, mũi 2: 1.140. mũi 3: 1195 đạt 92,7%

Tổng số người từ 5 đến 11 tuổi tiêm mũi 1: 1180. mũi 2: 650 đạt 55 % ( tỷ lệ thấp do chưa có vắc xin để tiêm mũi 2).

Tình hình chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn: Trên địa bàn có 05 bệnh nhân Lao( 01 ca tử vong), điều trị tại nhà, hàng tháng trạm cấp phát thuốc điều trị. Hiện tại còn 02 bệnh nhân đang điều trị tại nhà.

Trong năm và đặc biệt là dịp Tết Nguyên đán và các thời gian diễn ra Đại hội thể dục thể thao thị trấn cũng như của huyện Ia Grai, kỳ thi tốt nghiệp THPT, không có tình trạng ngộ độc thức ăn, vệ sinh an toàn thực phẩm được đảm bảo.

## **3. Công tác Hội người cao tuổi:**

Đến nay, Hội người cao tuổi thị trấn đã kết nạp được 759 hội viên, trong năm kết nạp được 46 hội viên mới, có 19 cụ qua đời.

Chính quyền luôn quan tâm đến chế độ chính sách của Nhà nước đối với người cao tuổi đã có nhiều công lao đóng góp vào sự nghiệp cách mạng; Như các chế độ bảo trợ xã hội, chế độ mừng thọ, chế độ chăm sóc sức khỏe, tặng quà cho các hội viên nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trong dịp tết nguyên đán, tháng hành động vì người cao tuổi và các trường hợp đau ốm, qua đời.

Đảng ủy và Chính quyền luôn chăm lo quan tâm đến các chế độ chính sách của Nhà nước đối với NCT đã có nhiều công lao đóng góp vào sự nghiệp cách mạng

Các Chi hội duy trì thường xuyên việc Thăm hỏi hội viên ốm đau, Hội NCT Thị trấn và các chi hội đã thăm hỏi ốm đau trên 50 lượt hội viên và Viếng thăm 19 cụ qua đời từ đầu năm đến nay.

Thực hiện chương trình mắt sáng cho NCT đã được viện mắt Quốc tế Sài Gòn - Gia Lai về tại Thị trấn khám cấp thuốc miễn phí cho 421 cụ và Mổ đục thủy tinh thể cho 27 cụ; nạo mắt hột cho 07 cụ đã đem lại ánh sáng cho NCT rất tốt đẹp.

Thường trực Hội NCT Thị Trấn đã phối hợp với các Ban ngành đoàn thể, TDP, thôn, làng cùng với các Chi hội NCT đã triển khai thực hiện Kế hoạch “Tháng hành động vì NCT năm 2022”. Hội chúng ta đã vận động được 5.600.000đ, trao tặng 17 suất quà, mỗi suất quà trị giá 500.000 đ cho NCT có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn...

Tổ chức trao quà, chúc thọ, mừng thọ: Các Chi hội phối hợp với Ban Quân dân chính Tổ chức Chúc thọ, mừng thọ năm 2022 cho 103 cụ, độ tuổi từ 70-75; 80-85,90, 95,100 và trên 100.

Công tác tổ chức điều tra khảo sát độ tuổi của NCT trong độ tuổi được mừng thọ năm 2023 đã triển khai xong, đảm bảo đúng độ tuổi và đối chiếu với sổ hộ khẩu để làm căn cứ đề nghị lên hội cấp trên chuẩn y, năm tới có 100 cụ được đề nghị mừng thọ chúc thọ.

Duy trì các câu lạc bộ dưỡng sinh, câu lạc bộ văn hóa văn nghệ, tổ chức tập luyện, sinh hoạt đều, tại Đại hội TDTT thị trấn lần thứ VII, Hội người cao tuổi đã tham gia tiết mục đồng diễn, tham gia giao lưu văn hóa văn nghệ toàn huyện tại xã Ia Krái nhân ngày Người cao Việt Nam, tổ chức giải vô địch cờ tướng thị trấn Ia Kha cho các cụ trên địa bàn lần thứ nhất.

Tính đến nay đã vận động được Quỹ chăm sóc phát huy vai trò Người cao tuổi của thị trấn năm 2022 được 19.390.000 đ (mười chín triệu ba trăm chín mươi ngàn đồng)

#### **4. Công tác Dân tộc - tôn giáo:**

Các chương trình, chính sách dân tộc trên địa bàn luôn được quan tâm chỉ đạo tổ chức triển khai kịp thời. Triển khai hỗ trợ các mặt hàng chính sách theo quy định.

Trong năm, các điểm nhóm tôn giáo hợp pháp vẫn sinh hoạt ổn định và tuân thủ các quy định của Pháp Luật, Hiện nay trên địa bàn thị trấn có 3 tôn giáo được phép hoạt động, cụ thể: Đạo Phật có 600 tín đồ (136 hộ), Thiên Chúa giáo có 379 tín đồ (112 hộ) và Đạo Tin lành Việt Nam có 162 tín đồ (43 hộ). UBND thị trấn đã



chỉ đạo sát sao, thường xuyên theo dõi giám sát chặt chẽ và làm công tác tuyên truyền vận động các điểm nhóm tôn giáo trên địa bàn chấp hành đường lối chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước. Thời gian qua, nhờ làm tốt công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực Tôn giáo nên tại địa phương không còn tình trạng hoạt động trái phép của các đạo lạ như Tịnh độ đạo tràng, Đạo phật nguyên thủy, Pháp luân công, Đạo thờ Mẫu...

### **5. Công tác phối hợp với Mặt trận và các đoàn thể:**

Trong năm, chính quyền đã thực hiện tốt công tác phối hợp với Mặt trận và các đoàn thể triển khai nhiều chương trình, dự án như: Xây dựng 04 căn nhà mái âm biên cương, mái âm tình thương cho các hộ nghèo trên địa bàn, trị giá mỗi căn nhà từ 65-80 triệu đồng; 02 ngôi nhà cho hộ nghèo do Công ty Điện lực Gia Lai trao tặng, trị giá 70 triệu đồng/nhà.

Phối hợp rải ngân các nguồn vốn vay từ ngân hàng chính sách để hỗ trợ việc làm cho hộ nghèo, cận nghèo để phát triển kinh tế, vốn hỗ trợ sinh viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn mua dụng cụ, trang thiết bị phục vụ học tập. Cụ thể: Rải ngân vốn cho 109 hộ nghèo với số vốn là: 4.688.000.000 đ, 136 hộ cận nghèo với số vốn là: 6.156.000.000 đ, 147 hộ thoát nghèo với số vốn là: 6.086.000.000 đ, hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn: 181 hộ với số vốn là: 6.295.000.000 đ, hộ thương nhân vùng khó khăn: 08 hộ với số vốn 353.000.000 đ, chương trình vay vốn cho học sinh sinh viên là 128 hộ với tổng số vốn 4.370.000.000 đ, chương trình giải quyết việc làm là 111 hộ với tổng số vốn là 4.435.000.000 đ, vốn nhà ở xã hội 07 hộ với tổng số vốn là 2.458.000.000 đ, cho vay về nhà ở cho hộ nghèo 03 hộ, 37.000.000 đ, Cho vay DTTS 16 hộ, 545.000.000 đ, cho vay cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập 01 cơ sở, 80.000.000 đồng đưa tổng số dư nợ trên địa bàn thị trấn đến nay là: 35.708.000.000 đ với 1.010 hộ vay.

Tổ chức bầu cử thôn trưởng, tổ trưởng TDP nhiệm kỳ 2022-2025 theo Chỉ thị 05 của Tỉnh ủy và phối hợp tổ chức Đại hội các chi bộ Đảng nhiệm kỳ 2022-2025.

### **III. TRÊN LĨNH VỰC NỘI CHÍNH:**

**1. Tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội:** Tình hình an ninh chính trị trong năm cơ bản ổn định, chưa phát hiện các đối tượng FULRO lưu vong lợi dụng các dịp lễ Noel, Tết dương lịch 2022, Tết Nguyên đán và các ngày Lễ khác trong năm 2022 để hoạt động chống phá. Phối hợp với công an huyện tổ chức răn đe, giáo dục 07 đối tượng “Tin lành Đê Ga” tại làng Yam, cam kết các đối tượng tu tại gia, không nhóm họp gây mất an ninh trật tự. Phối hợp, tặng 05 suất quà trị giá 120.000 đ/xuất đối với 05 đối tượng TLĐG tại làng Yam.

- Phạm pháp hình sự: Trong năm 2022 xảy ra 04 vụ việc vi phạm pháp luật, trong đó: Trộm cắp tài sản 03 vụ, đánh bạc 01 vụ (giảm 02 vụ so với cùng kỳ năm 2021), trong đó, Công an thị trấn làm rõ 02 vụ trộm cắp tài sản, phối hợp bắt quả

tang 01 vụ đánh bạc dưới hình thức đánh liêng ăn tiền.

- Tội phạm Ma túy: 02 vụ, gồm: 01 vụ mua bán trái phép chất ma túy và 01 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy, vụ việc do công an huyện thụ lý giải quyết.

- Tai nạn giao thông: Xảy ra 02 vụ, làm chết 01 người, 03 người bị thương.

Tình trạng vi phạm Luật giao thông đường bộ vẫn còn diễn ra nhiều, chủ yếu là lỗi đi ngược chiều, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, phóng nhanh, vượt ẩu... đối tượng vi phạm chủ yếu ở lứa tuổi thanh thiếu niên và học sinh. Đặc biệt là tình trạng để xe dưới lòng, lề đường, lấn chiếm lòng, lề đường để kinh doanh, buôn bán tại khu vực chợ huyện xảy ra thường xuyên, chưa có sự vào cuộc của một số bộ phận có liên quan để có biện pháp xử lý dứt điểm.

## **2. Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm:**

Đã chỉ đạo Công an thị trấn thực hiện công tác tuyên truyền và chủ động tiếp nhận tố giác tội phạm, đã Đăng tải 230 bài, chia sẻ 251 bài trên Fanpage, tuần tra nghiệp vụ trên 250 lượt, kiểm tra cư trú 18 lượt, nhắc nhở 05 TH vi phạm, răn đe, gọi hỏi 89 lượt đối tượng hình sự, ma túy, vi phạm trật tự an toàn giao thông, tổ chức 60 quán tạp hóa cam kết không buôn bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép pháo và đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy. Vận động, thu hồi 03 súng tự chế trong nhân dân..

Tiếp nhận 10 tin tố giác tội phạm, đã lập hồ sơ ban đầu và tổ chức xác minh vụ việc theo quy định và chuyển công an huyện thụ lý 08 tin, công an thị trấn thụ lý 02 tin, đã xử lý dứt điểm 01 tin, hoàn thiện hồ sơ, đề nghị Công an huyện ra Quyết định xử phạt hành chính 01 TH. Lập hồ sơ giáo dục tại cộng đồng 01 đối tượng; đưa 03 đối tượng đi cai nghiện bắt buộc.

Thường xuyên nắm tình hình, Tiếp xúc tranh thủ già làng, thôn trưởng, người có uy tín, chức sắc, chức việc trong tôn giáo phục vụ công tác nắm tình hình. Quản lý, răn đe, giáo dục đối tượng FULRO, tin lành Đê ga trên địa bàn, qua kiểm tra chưa phát hiện các hoạt động chống phá, gây mất ổn định chính trị trong các dịp lễ, Tết Nguyên đán.

Phối hợp với các ban ngành, đoàn thể tổ chức công tác tuyên truyền về pháo nổ, trật tự an toàn giao thông phòng chống tội phạm hình sự và các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 tập trung 18 lượt, thu hút 650 lượt người tham dự.

Về tình trạng đốt pháo: Tương đối ổn định, ngay từ trước Tết Nguyên đán đã triển khai cho người dân trên địa bàn ký cam kết không đốt pháo nổ, tuy nhiên vẫn còn xảy ra rải rác việc đốt pháo hoa trong đêm giao thừa ở các TDP, thôn, làng. Các trường hợp đốt pháo đều ở ngoài đường, mang tính chất vui xuân đón Tết.

Về tình trạng đánh bạc: Các hình thức đánh bạc xảy ra dịp Tết Nguyên đán

là đánh bầu cua với phương châm vui xuân là chính. Chỉ đạo lực lượng chức năng tổ chức, nhắc nhở một số đối tượng chơi bầu cua tại một số địa điểm trên địa bàn.

### **3.Quân sự địa phương**

Lực lượng quân sự phối hợp với Ban Công an duy trì chế độ trực ban, trực chiến sẵn sàng chiến đấu. Tổ chức Lễ đón Quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương.

Tổ chức gặp mặt công dân nhập ngũ năm 2022 và giao quân cho Huyện đội với tổng số 23 công dân, đạt 100% chỉ tiêu (trong đó Quân sự 19 công dân, công an 04 công dân).

Rà soát, đăng ký công dân trong độ tuổi Dân quân năm 2022 là 3.145 người, trong đó tạm hoãn, miễn là 775 người, đủ điều kiện tham gia vào lực lượng Dân quân là 2.369 người; xây dựng lực lượng dân quân năm 2022 là 118 Đ/c, trong năm đã kết nạp được 02 đảng viên trong lực lượng dân quân, 02 hồ sơ đang xác minh xem xét.

Tổ chức xét duyệt chính trị, xét duyệt thực lực sẵn sàng nhập ngũ năm 2023 đảm bảo đúng quy trình, công khai, đúng luật, tổ chức sơ khám 161 công dân, đề nghị khám cấp huyện 101 công dân.

Xây dựng giáo án, bài giảng phục vụ cho công tác kiểm tra cũng như huấn luyện năm 2022. Kết quả huấn luyện lực lượng dân quân tại chỗ đạt khá.

**4.Công tác Tư pháp:** Đã đăng ký khai sinh cho 310 TH; cấp trích lục hộ tịch: 305 TH; Khai tử: 46 TH; Đăng ký kết hôn: 140 cặp vợ chồng; chứng thực hợp đồng các loại 179 TH; chứng thực chữ ký cá nhân: 46 TH; Công chứng sao y bản chính: 2.057 TH; Xác nhận tình trạng hôn nhân: 288 TH; thay đổi, bổ sung, cải chính hộ tịch: 03 TH; làm thẻ BHYT trẻ em dưới 06 tuổi: 70 TH, nhận thẻ BHYT: 65 TH, cấp thẻ BHYT: 69 TH.

**\*Công tác đơn thư khiếu nại, tố cáo:** Trong năm tiếp nhận 12 đơn thư, xin rút: 03 đơn; Đã giải quyết 08 đơn, kết quả thành 04 đơn, không thành 04 đơn, đang thụ lý 01 đơn.

## **IV. CÔNG TÁC NỘI VỤ, CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH**

**1. Công tác nội vụ:** Địa phương đã ban hành các Quyết định kiện toàn, thành lập mới các Hội đồng, ban chỉ đạo của chính quyền theo thẩm quyền, phê chuẩn một số chức danh không chuyên trách cấp xã, thôn, làng, tổ dân phố, hoàn thiện các hồ sơ chuyển ngạch, nâng bậc lương cho cán bộ, công chức.

**2. Lập kế hoạch, phối hợp với các ban ngành, đơn vị TDP, thôn, làng tổ chức bầu cử thôn trưởng, Tổ trưởng TDP nhiệm kỳ 2022-2025 và Đại hội các Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025;**

**3. Công tác cải cách hành chính:** Địa phương đã ban hành quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 04/01/2022 về Ban hành kế hoạch CCHC năm 2022 của thị trấn, kế hoạch khắc phục tồn tại, hạn chế và cải thiện, nâng cao Chỉ số cải cách

hành chính, Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2022.

Kết quả triển khai thực hiện: Việc tuyên truyền công tác cải cách hành chính đến tận người dân bằng nhiều hình thức; người dân cũng đã cơ bản nhận thức được cuộc cải cách hành chính là đổi mới phương thức trong việc tiếp nhận và trả kết quả tại cơ quan nhà nước đối với thủ tục hành chính của tổ chức, công dân và đại đa số người dân hưởng ứng cao. Thông qua công tác tiếp dân, hướng dẫn nhân dân hoàn thiện những thủ tục khi đến giao dịch tại trụ sở hoặc tiếp xúc cử tri, họp dân đã trả lời những khúc mắc khi cử tri chưa rõ.

Thông qua công tác tuyên truyền, đại đa số nhân dân khi đến giao dịch đều nắm bắt được những quy trình xử lý, giải quyết hồ sơ của Nhà nước với tổ chức, công dân. Thường xuyên cập nhật, rà soát, công khai TTHC thuộc cấp xã còn hiệu lực cho tổ chức, công dân nắm bắt kịp thời. Trong năm không có ý kiến hay kiến nghị nào về tình hình thực hiện giải quyết hồ sơ cho tổ chức, công dân tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thị trấn Ia Kha. Tuy nhiên, số lượng hồ sơ phát sinh qua dịch vụ bưu chính công ích và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 chưa đạt tỷ lệ theo quy định; Thông qua công tác kiểm tra CCHC năm 2022, địa phương còn một số hạn chế, thiếu sót, đã chỉ đạo các ban ngành chuyên môn khắc phục ngay những tồn tại, thiếu sót.

## **V. ĐÁNH GIÁ CHUNG :**

Các Nghị quyết, chương trình, kế hoạch của huyện, Đảng ủy, HĐND thị trấn đã được UBND thị trấn triển khai, chỉ đạo kịp thời. Tuy bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nhưng việc thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch đều đạt, vượt kế hoạch đề ra và tăng so với cùng kỳ, nhất là trong lĩnh vực thu ngân sách địa phương.

03 tháng đầu năm tuy bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nhưng tình hình sản xuất công nông nghiệp đạt kế hoạch đề ra về diện tích, sản lượng; công tác phòng, chống hạn hán được thực hiện đồng bộ, hiệu quả; công tác phòng chống dịch bệnh ở người, gia súc, gia cầm được triển khai tích cực, không để xảy ra dịch bệnh truyền nhiễm trên đàn gia súc, gia cầm; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm được quan tâm; đầu tư xây dựng cơ bản, đăng ký, lập dự toán các nguồn vốn được chỉ đạo thực hiện ngay từ đầu năm; các vụ việc nội cộm liên quan đến đất đai được quan tâm, chỉ đạo, phối hợp với các cấp, các ngành xử lý, giải quyết. Công tác tuyên truyền và tổ chức các ngày lễ lớn được chú trọng; các Chương trình y tế quốc gia được triển khai tích cực; công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm được tăng cường; việc hỗ trợ, cấp phát quà Tết, cấp gạo cứu đói và cấp các mặt hàng chính sách kịp thời, đúng đối tượng, không để hộ dân nào đói trong dịp Tết; làm tốt công tác thăm hỏi, động viên các đối tượng chính sách, gia đình có công trong dịp Tết Nguyên đán; Công tác dạy và học ở các trường được thực hiện linh hoạt trong tình hình dịch bệnh covid-19 diễn biến phức tạp trong quý I của năm 2022.

Bên cạnh những mặt công tác đạt được vẫn còn một số hạn chế như:

Tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến khó lường, giá cả các mặt hàng nông sản chủ lực trong 3 quý đầu năm không ổn định, tính chủ động, trách nhiệm, hiệu quả công việc ở một số ban ngành, đơn vị TDP, thôn, làng cơ sở chưa cao, một số chỉ đạo của UBND thị trấn chưa được triển khai đúng tiến độ yêu cầu; Công tác thu ngân sách nhất là (thuế xây dựng nhà ở tư nhân), công tác quy hoạch, giải phóng đền bù để thực hiện các dự án công trình còn chậm.

Công tác tuyên truyền phổ biến Pháp luật còn hạn chế;

Công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tuy có ổn định nhưng còn tiềm ẩn những nguy cơ phức tạp, tình trạng trộm cắp tài sản, net bỏ xe vẫn còn. Tranh chấp đất đai, lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ vẫn còn xảy ra, công tác phối hợp giữa cơ quan và các ban ngành vẫn còn thiếu đồng bộ, chưa có các giải pháp để giải quyết dứt điểm.

Việc lập các hồ sơ, thủ tục để cấp đổi đại trà GCNQSD đất trên địa bàn thị trấn Ia Kha triển khai chậm; công tác phòng, chống dịch Covid -19 của một bộ phận người dân còn chủ quan, lơ là; Số vụ phạm pháp hình sự và tai nạn giao thông có chiều hướng tăng hơn so với cùng kỳ năm trước; tội phạm ma túy diễn biến phức tạp. Chưa có biện pháp, chế tài xử lý dứt điểm tình trạng lấn chiếm hành lang, lòng đường để làm nơi buôn bán hàng, để phương tiện giao thông xung quanh chợ, gây cản trở giao thông ở các đoạn đường xung quanh chợ.

## **B. KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2023**

### **I. MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU:**

#### **1. Các chỉ tiêu kinh tế:**

- Tổng giá trị sản xuất năm 2023 đạt: 556.000.000.000 đồng,
- Thu nhập bình quân đầu người đạt 47,5 triệu đồng.
- Tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn đạt 20 tỷ đồng.
- Thu ngân sách trên địa bàn thị trấn đạt 11 tỷ đồng

#### **2. Chỉ tiêu văn hóa - xã hội.**

- Dân số trung bình: 11.713 người
- Tỷ lệ học sinh đi học đúng độ tuổi bậc Mẫu giáo: 100 % = 776 cháu; bậc Tiểu học: 100 % = 1.369 học sinh; Tỷ lệ học sinh đi học đúng độ tuổi ở bậc Trung học cơ sở: 100 % = 1.016 học sinh.
- Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia là 04 trường % .
- Tỷ lệ lao động qua đào tạo 57 %.
- Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng cân nặng dưới 8,8 %, suy dinh dưỡng chiều cao còn dưới 8,9 %.
- Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế trên tổng dân số đạt trên 95 %.
- Giảm tỷ lệ hộ nghèo: 01%/năm

#### **3. Chỉ tiêu môi trường**

- Tỷ lệ dân cư được sử dụng nước sạch 60 %; được sử dụng nước hợp vệ sinh: 100 %.

### **II. CÁC GIẢI PHÁP CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN:**

## **1. Trên lĩnh vực kinh tế:**

Tiếp tục phát huy thế mạnh trong sản xuất: chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp điều kiện thời tiết, duy trì ổn định diện tích cây Lúa nước, cây cà phê, cao su, Tiêu phát triển diện tích một số loại cây ăn trái phù hợp với điều kiện thời tiết và thổ nhưỡng địa phương, chú trọng ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất để tăng năng suất, giá trị sản lượng. Thường xuyên triển khai thực hiện công tác kiểm tra tình hình chăn nuôi, phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát giết mổ, phát triển đàn gia súc, gia cầm; kiểm tra, hướng dẫn nhân dân phòng trừ sâu bệnh gây hại trên cây trồng; tiếp tục triển khai công tác tiêm phòng cho đàn vật nuôi trên địa bàn để phòng, chống dịch bệnh.

Phát huy các cơ sở sản xuất kinh doanh chế biến lương thực, kinh doanh dịch vụ...

Phấn đấu thu ngân sách Nhà nước đạt và vượt chỉ tiêu giao để đảm bảo cho nhu cầu chi ngân sách của địa phương.

Đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận QSD đất, Chỉ đạo giải quyết dứt điểm hồ sơ đề nghị cấp GCNQSD đất, không để hồ sơ tồn đọng.

Kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp xây dựng không có giấy phép, sử dụng đất không đúng mục đích. rà soát tuyên truyền giải tỏa hành lang an toàn đường bộ trên các trục đường chính trên địa bàn, xung quang chợ huyện, khai thác tài nguyên trái phép, xử lý nghiêm các vụ việc vi phạm.

Phối hợp với các ngành chức năng của huyện tổ chức thu gom rác thải trên địa bàn theo từng cụm dân cư, không để rác thải bừa bãi, gây ô nhiễm môi trường, thực hiện tốt công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị, sớm hoàn thành 09 tiêu chí để đăng ký thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh.

**2. Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội:** Tập trung chăm lo đời sống cho nhân dân, bảo đảm tốt an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo có hiệu quả, phát huy hiệu quả các chương trình mục tiêu y tế Quốc gia và các chương trình mục tiêu Quốc gia thị trấn Ia Kha giai đoạn 2021-2025.

Nâng cao chất lượng giáo dục trong việc dạy và học ở các nhà trường, thực hiện tốt các biện pháp duy trì sỹ số học sinh ở các cấp học.

Tổ chức các hoạt động hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, phát huy vai trò của hệ thống thông tin tuyên truyền để phục vụ nhân dân nhân các ngày lễ, tết trong năm. Phối hợp với UBMTTQ các ban ngành đoàn thể thị trấn thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Thực hiện có hiệu quả việc lồng ghép các nguồn vốn, chương trình, dự án để giúp hộ nghèo thoát nghèo, thực hiện đầy đủ các chính sách cho các đối tượng chính sách, đối tượng xã hội, đảm bảo đời sống cho hộ nghèo, người có thu nhập thấp, tiếp tục rà soát, làm tốt công tác cấp thẻ BHYT cho các đối tượng trên địa bàn. Quan tâm chăm lo, đời sống của hộ nghèo, hộ gia đình chính sách nhất là vào

dịp lễ, tết, tuyệt đối không để hộ dân thiếu đói trong lúc giáp hạt, ngày tết. Thường xuyên quan tâm động viên kịp thời người có uy tín trên địa bàn.

Vận động nhân dân đóng góp quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ vì người nghèo và lập kế hoạch xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa, tình thương cho đối tượng chính sách, đối tượng xã hội còn khó khăn về nhà ở; Thực hiện tốt các chế độ chính sách cho các đối tượng chính sách, người có công, đối tượng xã hội.

### **3. Về công tác nội chính**

Thường xuyên theo dõi, nắm chắc diễn biến tình hình an ninh chính trị ở cơ sở; Triển khai các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn xã hội, đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức chấp hành Pháp luật về giao thông nhằm kiềm chế, đẩy lùi tai nạn giao thông trên địa bàn, đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc.

Triển khai thực hiện kế hoạch chuyển hóa địa bàn; thực hiện tốt công tác cai nghiện Ma túy tại cộng đồng.

Giải quyết kịp thời, đúng luật các đơn thư khiếu, nại tố cáo của công dân, hạn chế đơn thư vượt cấp. Đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, duy trì có hiệu quả hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của thị trấn.

Thực hiện quy chế dân chủ, công khai tài chính công, công khai các quy hoạch.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2023 của UBND thị trấn Ia Kha./.

#### **Nơi nhận:**

- UBND huyện (B/c);
- Phòng tài chính - kế hoạch huyện;
- Chi cục thống kê huyện;
- TT Đảng ủy TT ( B/c);
- TT HĐND TT (B/c);
- Các ban ngành đoàn thể TT,
- BND TDP, thôn, làng;
- Trang TTĐT thị trấn;
- Lưu: VT-TH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Thái Văn Ngự**

**KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI  
NĂM 2022**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2022			So sánh (%)		Ghi chú
			KH huyện giao năm 2022	HDND Thị trấn giao năm 2022	Thực hiện năm 2022	So sánh với KH huyện và HDND thị trấn giao năm 2022	Kế hoạch năm 2023	
<b>A</b>	<b>Lĩnh vực kinh tế</b>							
<b>I</b>	Tổng thu nhập trên địa bàn	Triệu			536.563		556.367	
<b>II</b>	Thu nhập bình quân đầu người	Triệu		46,5	46,5	100	47,5	
<b>III</b>	Thu ngân sách	Triệu	9.079	9.079	13.981	154	11.000	
<b>IV.</b>	<b>Trồng trọt, chăn nuôi</b>							
1	Lúa 02 vụ	Ha	72	72	72	100	72	
2	Ngô	Ha	38,5	38,5	35,6	92,4	38,5	
3	Khoai Lang	Ha	30	30	26,2	87,3	30	
4	Lạc	Ha	10	10	11,9	119	10	
5	Sắn	Ha	10	10	10,4	104	10	
6	Đậu đỗ các loại	Ha	33	33	35	106	33	
7	Rau các loại	Ha	37	37	40,9	110,5	37	
8	Cà phê	Ha	1.245	1.245	1.579	126,8	1.245	
9	Cao su	Ha	40	40	40	100	40	
10	Tiêu	Ha	11,8	11,8	11,8	100	11,8	
11	Điều	Ha	40	40	40	100	40	
12	Cây ăn quả	Ha			343		343	
11	Cây dược liệu, cây lâu năm khác	Ha						
12	Diện tích nuôi trồng	Ha	4,6	4,6	3,5	76	3,5	
13	Đàn Trâu	0						
14	Đàn Bò	Con	505	505	550	109	550	
15	Đàn Heo	Con	6.100	6.100	5.500	90,1	6.100	
16	Đàn Dê	Con	65	65	140	215	65	
17	Đàn Gia cầm	Con	22.820	22.820	26.500	116	23.000	
18	Đàn Ong	Đàn	6000	6000	7.900	131,6	6000	
<b>B.</b>	<b>Lĩnh vực văn hóa</b>							
<b>I.</b>	<b>Giáo dục</b>							
1	Huy động HS ra lớp MG	Học sinh	700	700	755	108	776	
2	Huy động HS ra lớp TH	Học sinh	1.395	1.395	1.339	96	1.369	



3	Huy động HS ra lớp THCS	Học sinh	1.187	1.187	1.040	87,6	1.016	
<b>II.</b>	<b>Y tế</b>							
1	Đặt vòng	Ca	30	30	339	1.130	30	
2	Viên uống tránh thai	Người	370	370	408	110	370	
3	Thuốc tiêm tránh thai	Người	55	55	62	112,7	55	
4	Thuốc cấy tránh thai	Người	06	06	31	516	06	
5	Bao cao su	Người	105	105	196	186,6	105	
6	Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên	%	0,8	0,8	0,8	Đạt	0,8	
7	Trẻ em suy dinh dưỡng cân nặng	%	09	09	8,8	Đạt	8,8	
8	Trẻ em suy dinh dưỡng chiều cao	%	13	13	8,9	Đạt	8,9	
9	Gia đình Văn hóa	Hộ mới	20	20	21	105	20	
10	Đơn vị văn hóa	Giữ vững	13	13	13	100	Giữ vững 13	
11	Giảm tỷ lệ hộ nghèo	%	1,46	1,46	1,71	117	01	